

สรุปผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 12

ตัวแทนจังหวัดยะลา ได้แก่ นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผลงานเด่น คือ ดำเนินงานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา และจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ส่วนแยกเบตง โดยดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมถึง รณรงค์ให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายให้แก่ แก่ ประชาชน นักเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวแทนจังหวัดปัตตานี นางสุรีย์ โทบุรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผลงานเด่น คือการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขยะในชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบสิ่งปฏิกูลของจังหวัดปัตตานี การจัดการขยะฐานศูนย์ในที่ทำงาน(กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปัตตานี) รวมทั้ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องขยะในชุมชน สถานที่ราชการ และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ตัวแทนจังหวัดนราธิวาส นายอดุลย์ สาฮีบาตู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผลงานเด่น คือขับเคลื่อน และผลักดันยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการอนุรักษ์คุ้มครอง พื้นฟู การใช้จัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สุ่มสำรวจจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆและตัวแทนชาวบ้าน ในการกำหนดกฎกติกาทางสังคมและมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง พื้นฟู การใช้จัดการและบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง

ตัวแทนจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวัน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผลงานเด่น คือเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะโดยการบูรณาการร่วมกับร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษาและร่วมลงพื้นที่รณรงค์ ดำเนินการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การดำเนินการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง

ตัวแทนจังหวัดสตูลได้แก่.ดร.วรวลัยุช ทองขาว นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล ผลงานเด่น คือดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพื้นที่ การจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Thailand) และการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ดำเนินงานโครงการกำแพงสะอาดถนนปลอดภัยขยะ โครงการประกวดบ้านน่าอยู่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง และโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนาโต๊ะพ่อ

- ดำเนินโครงการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) โครงการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

- ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน และโครงการจัดการของเสียแบบผสมผสาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย - เยอรมัน
- เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum : GREEN for All”

ตัวแทนจังหวัดตรัง ได้แก่ นายศุภณัฐ ทองสม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ผลงานเด่น คือร่วมผลักดันตลาดริ้วนมและพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารบาทวิถี (Street Food) ต้นแบบ 1 ใน 12 อาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย พัฒนาอาหารบาทวิถี (Street Food Good Health) และพัฒนาการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ตลาดถนนริ้วนมได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (Street Food Good Health) ระดับดีมาก ขับเคลื่อนโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตัวแทนจังหวัดพัทลุง ได้แก่ นางจุฑาภรณ์ ไสตถิโยธิน ผู้จัดการตลาดใต้โหนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลงานเด่น คือเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ วิถีชุมชน โดย กำหนดนโยบายและข้อตกลงร่วมกับชุมชนในการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาด

1. ชาวบ้านที่จะมาขายของต้องเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านจันนา หรือบริเวณใกล้เคียง โดยทุกคนต้องร่วมกันดูแลตลาด หรือร่วมกันเป็นเจ้าของตลาดด้วย

2. ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตเอง ปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “ผลิตอาหารดี ขายให้ผู้บริโภค” การผลิตเองจะรู้ที่มา เน้นให้ปรุงสดในวันขาย เพื่อเพิ่มความอร่อย มีการเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบผัก ผลไม้ให้แน่ใจว่าปลอดภัย ในกรณีผลไม้ ผัก วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ผลิตไม่พอให้ซื้อจากเครือข่ายหรือคนในชุมชน เพื่อจะได้ทราบแหล่งที่มา สนับสนุนคนในชุมชนด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ ปลูก(ผลิต)เอง / กิน(ใช้)เอง ที่เหลือส่งขายเป็นรายได้ เริ่มที่ทุกคนได้กินอาหารดี ปลอดภัยกันก่อน หัวข้อนี้ เน้นความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ

3. เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติในการทำบรรจุภัณฑ์ เช่น ใบบัว ใบตอง ใบแรด ใบเล็บครุฑยักษ์ หยวกกล้วย กาบหัวปลี กระบองไม้ไผ่ ใบจาก

4. ได้กำหนดนโยบายเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นตลาดที่ปราศจากโฟม และใช้ถุงพลาสติกให้น้อยที่สุด และให้เป็นตลาดปลอดภัย

5. ในการปรุงอาหารให้เน้นเรื่องสุขอนามัยเป็นหลัก ให้ปรุงสด ใช้สีจากธรรมชาติ เช่น สีอัญชัน พักทอง ขมิ้น แก้วมังกร ใบเตย เป็นต้น

นางสาวอิสตินา อูสนุน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม